

Kỳ họp thứ 6 quyết nghị nhiều nội dung, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

05:58 30/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 29/11, Quốc hội đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 07 luật, 08 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 08 dự án luật khác; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Với việc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra cùng những kết quả đạt được, Kỳ họp thứ 6 đã thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn với nhiều điểm mới trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc kỳ họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cơ

quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trương ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của kỳ họp. Nhờ vậy, mặc dù có những điều chỉnh nội dung, chương trình vẫn bảo đảm sự thông suốt, hiệu quả với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Trong thời gian giữa 2 đợt của kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp để cho ý kiến tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội về các dự án luật, dự thảo nghị quyết, nhất là các vấn đề lớn, các nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đại diện HĐND của 63 tỉnh, thành phố cũng đã dự thính để theo dõi trực tiếp một số phiên họp toàn thể của Quốc hội.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Quốc hội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đưa tin nhanh

chóng, chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan diễn biến và kết quả Kỳ họp; cảm ơn các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức phục vụ chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, để các Luật, Nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn đời sống phải có quyết sách kịp thời, phù hợp; tích cực giám sát việc tổ chức, thi hành Hiến pháp và pháp luật, việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.



Quang cảnh phiên bế mạc.

Các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo Chỉ thị của Ban Bí thư, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Từ thành công và kết quả tốt đẹp của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và của Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV cùng nhiều kết quả quan trọng đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ky-hop-thu-6-quyet-nghi-nhieu-noi-dung-dap-ung-ngay-cang-tot-hon-yeu-cau-thuc-tien>